

แผนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินโครงการและมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม	แผนการจัด กิจกรรม
๑	<p>โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ผลิตใบปลิวประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน justice careยุติธรรมใส่ใจและการขอ งบประมาณกองทุนยุติธรรมในการให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน(แผนการใช้จ่าย งบประมาณ จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕)</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ลงพื้นที่และออกบูธนิทรรศการ ให้บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ ยุติธรรมชุมชน บูรณาการการทำงานร่วมกับ ๗ หน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ (จำนวน ๑๒ ครั้ง โดยเริ่ม ดำเนินการในช่วงเดือนธันวาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕)</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ หอ กระจายข่าว สื่อโทรทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อ Social Media</p>	๒๒,๐๐๐	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ ประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่ม ช่องทางในการติดต่อขอรับ บริการจากหน่วยงานภาครัฐ	๔๒ ครั้ง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รายละเอียดกิจกรรม	แผนการจัด กิจกรรม
๕	<p>การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (แผนการจัด ประชุม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) (แผนการจัดประชุม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) 	-	<p>การจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมระดับจังหวัดและ คณะอนุกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	๘ ครั้ง
๖	<p>การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แผนการจัดประชุม ไตรมาสละ ๑ ครั้ง) 	-	<p>จัดประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน จังหวัดเชียงใหม่</p>	๔ ครั้ง